

สรุปข่าวประจำวันที ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

สื่อสิ่งพิมพ์

- คอลัมน์ คิดอ่านกว้างไกล: ลากไส้ทุจริต 'ไม้พะยุง' (เดลินิวส์ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖ หน้า ๓)
- พบอีกตัดไม้พะยุงหลังร.ร.หนองโนฯ (ไทยรัฐ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ กรอบบ่าย หน้า ๑๐)
- คอลัมน์ จับกระแสมิติภาค: ฟันฟุทรัพยากรป่าไม้ (มติชน ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ กรอบบ่าย หน้า ๗)
- ภาพข่าว: คอลัมน์ ข่าวชั้นคนเข้ม: สมดุล (ข่าวสด ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖ กรอบบ่าย หน้า ๓)

สื่อออนไลน์

- กลุ่มทิสโก้ รักรัศโลก ๓๓ ปีแห่งการเติบโต จากต้นกล้า...สู่ป่าสังขละบุรี
(hooninside.com ๒๙ ส.ค.๒๕๖๖)
https://www.hooninside.com/news-feed/310474/view/#google_vignette
- 'บึกโจ๊ก'เอาจริง! ชีดเส้น ๑๕ กัญยาฯ เพิกถอนเอกสารสิทธิแปลง ๑๑ เกาะหลี่เป๊ะ
(แนวหน้า ๒๙ ส.ค.๒๕๖๖) <https://www.naewna.com/local/753272>



ลากไส้ทุจริต 'ไม้พะยุง'

เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด ปัญหาหลักตลอดตัดไม้พะยุง กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานแบบไม่ยั้งเกรงกฎหมายบ้านเมืองกันเลยทีเดียว

ขนาดในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมข่าวเดลินิวส์ กำลังเกาะติดเสนอ ปัญหาตัดไม้พะยุง “2 เรื่องใหญ่” กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ถึงความไม่ชอบมาพากล จากเรื่องแรก คดีไม้พะยุงของกลาง 7 ท่อน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ถูกขโมยไปจากบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลอิทธิ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กลางดึกวันที่ 5 ส.ค. 66 ผวจ.-ผู้การฯกาฬสินธุ์ ต่างโคตรลงไปดูคดีด้วยตัวเอง หลังสืบสวน ตร.สรุปสำนวนแจ้งข้อหา “8 เจ้าหน้าที่” ยักยอกของหลวง(ไม้พะยุงของกลาง) ส่งสำนวนต่อให้ ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาเพราะคดีเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐ

มีทั้ง ผอ.ศูนย์ฯป่าไม้ และลูกน้อง, นายก อบต., พนักงานขับรถ, กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ถูกแจ้งข้อกล่าวหา มูลค่าเชื่อว่ามาจาก “นายหน้า” ซื่อไม้พะยุงของกลางหักราคาประมูลกันเอง แล้วรับนำรถมาขนไม้พะยุงไปตอนกลางดึก อ้างเจ้าหน้าที่ว่า “นายให้มาเอาไป” แม้ทาง นายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ จะสั่งย้ายด่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ฯ ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ไปประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (สจป.7 ขอนแก่น) พร้อมทั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ปัญหาตัดไม้พะยุงในกาฬสินธุ์อีกเรื่อง ถูกตีแผ่ตามมาในห้วงเวลาเดียวกัน จากปมฉาว นายหน้า เข้ามารัดไม้พะยุงในโรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี โฉวเอกสารใบเสร็จประมูล 22 ตัน ราคา 1.5 แสนบาท ขำระเงินเรียบร้อย นำเลื่อยยนต์ตัดไม้พะยุงกลางวันแสด ๆ 17 ตัน ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ บางคน

ยื่นนำตาซิมเพราะเคยเห็นไม้เก่าแก่มาช้านาน เหลืออีก 5 ตันใหญ่ยังไม่ทันจะได้ตัดเพราะรถบรรทุกเต็ม

โชคดี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ รู้เรื่องสั่งเบรคทันควัน ลงไปตรวจสอบพื้นที่ด้วยตัวเอง ถึงกับอุทานว่า “ปล่อยให้ตัดได้ยังไง!!” ทั้งที่ก่อนหน้านี้จังหวัดเพิ่งจะออกหนังสือเวียนไปทุกหน่วยให้ร่วมกันดูแลป่าและห้ามตัดต้นไม้ เมื่อสอบถามก็ทราบว่าเป็นคนดูแลเอง เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผอ.โรงเรียนฯ, ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ทรนรักษ์พื้นที่ อ้างความปลอดภัยของนักเรียนและครูจึงทำตามขั้นตอน ยื่นเรื่องขออนุญาตทรนรักษ์ฯ(ดูแลพื้นที่ราชพัสดุ) พิจารณาแล้วออกเอกสารมีความเห็นว่า ผู้ใช้ที่ราชพัสดุดำเนินการได้และไม้ที่ตัดให้จำหน่ายโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน (ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ของกรมป่าไม้ 1 คนร่วมประเมินราคาไม้)

แต่เมื่อ ผวจ.กาฬสินธุ์ นำผู้เชี่ยวชาญไม้ กรมป่าไม้ เข้าไปร่วมตรวจวัดปริมาตรและประเมินราคาไม้พะยุง จาก ตอ 17 ตันที่ถูกตัด และ อีก 5 ตันที่ยังไม่ถูกตัด เบื้องต้นพบว่า จำนวนตามราคามาตรฐานได้ สูงถึง 4,500,000 บาท!! ทำให้ตอนนี้ปัญหาส่อเค้าจะบานปลาย ชาวบ้านจึงตรวจสอบพฤติกรรมของอนุญาตตัดไม้พะยุงลักษณะนี้ ยังมีอีกหลายแห่ง เชื้อแนวโน้มเกี่ยวโยง “ขบวนการค้าไม้พะยุงข้ามชาติ” ประมูลไปในราคาต่ำผิดปกติ แลเมเมื่อได้เอกสารถูกต้องจะรีบลำเลียงขนออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านทันที ก่อนส่งต่อปลายทางตลาดใหญ่แดนมังกร “นายทุนชาวจีน” รับซื้อไม้พะยุงไทยไม่อัน

กลายเป็นว่ายุคนี้ขบวนการค้าไม้พะยุง ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาแอบลักตัดตามป่า แคร่วมมือกับ “เจ้าหน้าที่บางกลุ่ม” เห็นแก่เงินอาศัยช่องโหว่กฎหมาย ช่วยซื้อป่าไม้พะยุง ตามโรงเรียน วัด ป่าชุมชน ฯลฯ เมื่อรู้พิถังจะมี “มิดี” ไปแอบลอบตัดแล้วแผ่นนี้ รอเวลาย้อนกลับมา “ประมูลราคาต่ำ” ได้ไม้พร้อมเอกสารถูกกฎหมาย ส่งไปขายนายทุนจีนพันกำไร

ชาวบ้านอยากส่งเสียงสะท้อนไปถึง “นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน” รับสั่งทีมงานย่อยลงมาเก็บข้อมูล “ปัญหาไม้พะยุง” เพื่อลากไส้เอาผิดขบวนการ ล่าสุดยังเฝินเกริมบุกตัด 3 จว.รวดกาฬสินธุ์-ขอนแก่น-อุดรธานี ชนิดไม่ยั้งเกรงกฎหมายเลย!!

เชิงพา

พบอีกตัดไม้พะยุง หลังร.ร.หนองโนฯ

สืบเนื่องจากการลักลอบตัดไม้พะยุงหลายพื้นที่ ใน จ.กาฬสินธุ์ โดย ผวจ.กาฬสินธุ์ สั่งกำชับให้นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ล่าสุดนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามปัญหานั้นเมื่อวันที่ 29 ส.ค. จนท.ฝ่ายความมั่นคง จนท.ชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าว กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบบริเวณด้านหลัง ร.ร.หนองโนวิทยาคม ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก หลังได้รับแจ้งว่า มีการตัดต้นไม้พะยุงด้วยวิธีประมูล 9 ต้น

ขายให้พ่อค้าราคา 104,000 บาท โดยขายไปช่วงกลางเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

ต้นไม้พะยุงชุดนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นต้นพะยุง “พระราชทาน” ก่อนหน้านี้อำเภอบ้านดงได้หักหัวแต่ไม่เป็นผล อ้างว่าประมูลตัดไม้พะยุงเป็นไปตามระเบียบทางราชการ ชาวบ้านได้นำเจ้าหน้าที่ไปดูจุดตัดต้นพะยุง 9 ต้น พร้อมชุดต่อ 8 ต่อ เหลือ 1 ต่อ พร้อมกับนำภาพถ่ายต้นพะยุงเดิมและหลักฐานการซื้อขาย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ ร.ร.คำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการประมูลขายไม้พะยุงที่อ้างว่านำเงินเข้าแผ่นดิน แต่ราคาซื้อขายต่ำกว่าราคากลาง 28-56 เท่า ชาวบ้านได้แชร์หลักฐานการซื้อขายเพื่อให้ ป.ป.ช.-ป.ป.ท.-สตง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป.



จับกระแส ภูมิภาค

● ฟันฟูทรัพย์ากรป่าไม้

กาฬสินธุ์ - นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บูทริค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติ ร่วมกันฟันฟูทรัพย์ากรป่าไม้และแก้ไขปัญหไฟป่า

ข่าวชั้น คนเข้ม



สมดุล - พิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดประชุมการประชุมป่าไม้ครั้งที่ 25 นำเสนอผลงานวิชาการ สร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ต้อนรับ ที่คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ

กลุ่มทิสโก้ รักษ์โลก ๓๓ ปีแห่งการเติบโต จากต้นกล้า...สู่ป่าสังขละบุรี

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖)----กลุ่มทิสโก้ ร่วมกับ **กรมป่าไม้** และชุมชนวัดวังกวีเวการาม ลงพื้นที่ติดตามการปลูกป่าในโครงการ "ปลูกป่าถาวรทิสโก้ อำเภอสังขละบุรี" ที่ดำเนินการมานับตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เพื่อวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ พร้อมประเมินศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคำนวณปริมาณคาร์บอนสะสมประจำปี โดยมีคุณกิตติมา อัครเรืองชัย (ขวา) หัวหน้าหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มทิสโก้ นำทีมในการลงพื้นที่ และคุณอรรัญญา เจริญหงษ์สา (กลาง) รองนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ ในฐานะผู้นำชุมชนมาช่วยให้ข้อมูล

สำหรับโครงการปลูกป่าถาวรทิสโก้ บริเวณพื้นที่โดยรอบวัดวังกวีเวการาม อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่กลุ่มทิสโก้และประชาชนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดูแลมาตลอดระยะเวลา ๓๓ ปี (นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๔) มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ แปลง โดยในปี ๒๕๖๖ กลุ่มทิสโก้ ได้ยื่นขอการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการสนับสนุนก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) จำนวน ๓ แปลง พื้นที่ ๑๖๖ ไร่ และมีต้นไม้จำนวน ๗๐,๐๐๐ ต้น ซึ่งได้รับการประเมินว่า มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม ๓๒.๕ ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ข้อมูลผลประเมิน ณ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๖)

ในส่วนของพันธุ์ต้นไม้ในพื้นที่ทั้ง ๑๖๖ ไร่ดังกล่าว ประกอบด้วย ต้นสัก ๖๓% ต้นแดง ๑๓% ต้นมะขามป้อม ๘% ต้นสะเดา ๗% และต้นไม้ชนิดอื่นๆ ๙% ซึ่งต้นไม้ใหญ่ที่มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น ๕๑-๑๐๐ ซม. มีสัดส่วนมากถึง ๖๐% ต้นไม้ที่มีความสูงเฉลี่ย ๑๐-๒๐ เมตร มีสัดส่วนถึง ๖๘% ในขณะที่ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความสูงอยู่ที่ ๓๐-๔๐ เมตร และมีเส้นรอบวงลำต้นอยู่ที่ ๒๐๑-๓๐๐ ซม. ขณะเดียวกัน กลุ่มทิสโก้ ยังอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมร่วมกับชุมชนในการปลูกไม้แดง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสะพานมอญในอนาคตด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มทิสโก้ ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยการแปลงแนวคิดอนุรักษ์ผืนป่าสู่การปฏิบัติจริงและมุ่งหวังให้เกิดผลที่ยั่งยืน ด้วยการปลูกกล้าไม้ในจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้คุณค่าของป่าไม้ในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด "ป่าอยู่รอด คนอยู่ได้" เป็นแนวทางสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว ๖ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี นครนายก สมุทรปราการ นครสวรรค์ และนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมป่าไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชน ในการเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสม ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งสนับสนุนกล้าไม้ที่จะนำไปใช้ปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี ๒๐๕๐ (Net Zero Emission ๒๐๕๐) ในสโคป ๑ และ ๒ ตามนโยบายของ Sustainability Development Goals (SDGs)

‘บิ๊กโจ๊ก’เอาจริง! ชิดเส้น ๑๕ ก้นยาฯ เพิกถอนเอกสารสิทธิแปลง ๑๑ เกาะหลี่เป๊ะ



“บิ๊กโจ๊ก”ชิดเส้น ๑๕ ก้นยาฯ เพิกถอนเอกสารสิทธิแปลง ๑๑ เกาะหลี่เป๊ะ ชุ่กรมที่ดินหากถ่วงเวลา เจอ ม.๑๕๗ ชาวเล ๑๔ รายโล่ง รองผบ.ตร.รับปากไม่ถูกดำเนินคดี ๑๔ หลังถูกผู้ประกอบการแจ้งบุกรุกที่ดิน รองปลัด ยธ. ยกแผนที่ทางอากาศยืนยันหลักฐาน

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลี่เป๊ะ จ.สตูล และคณะ ประกอบด้วย พล.ต.ท.ประวุฒิ วงศ์สินล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธนพร ศรียางกูร คณะกรรมการ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ลงพื้นเกาะหลี่เป๊ะ จ.สตูล เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาชาวเลและสำรวจสำราง สาธารณะร่วมกับชาวบ้าน

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้เป็นประธานในการประชุมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินชนเกาะหลี่เป๊ะ ที่ห้องประชุม สภ.หลี่เป๊ะ โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม อาทิ กรมที่ดิน กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ อบต.เกาะสาหร่าย ฝ่ายอำเภอเมืองสตูล นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทและที่ปรึกษาเครือข่ายชาวเล ตลอดจนแกนนำ ชาวเลผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีนายทุนปิดทางสัญจรของชาวเลไปยังโรงเรียนและสถานีนามัย รวมทั้งยังมี ชาวเลจำนวนหนึ่งซึ่งถูกเอกชนฟ้องคดีบุกรุกที่ดิน และมีข้อพิพาทกับกรมอุทยานฯเรื่องบุกรุกพื้นที่อุทยานอีกด้วย โดยมีชาวอุรักลาไวย์บนเกาะหลี่เป๊ะที่ได้รับผลกระทบมารอดติดตามผลกว่า ๑๐๐ คน

ภายหลังประชุม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ออกมาพบกับเครือข่ายชาวเลที่ปักหลักรอความคืบหน้า พร้อมกล่าว กับชาวเลว่า ความกังวลของชาวเลว่าร้องเรียนไปแล้วแต่กลับโดนเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินคดี ซึ่งมีรายชื่อชาวเลที่มีคดี ทั้งหมด ๑๔ ราย นั้น ตนยืนยันว่า ได้ประชุมหารือกันแล้วโดยจะแก้ไขปัญหาไม่ให้ทุกคนต้องถูกดำเนินคดี ตนคือ เครื่องหมายความยุติธรรมที่ลงมาทำเรื่องนี้เพื่อต้องการนำที่ดินคืนให้ชาวเล ยืนยันว่าในส่วนของคดีชาวเล ได้ ตรวจสอบและนำพยานหลักฐานมาหักล้างแล้วพบว่า ไม่เป็นความผิด โดยจะเอากระบวนการมาหักล้างให้ทั้งหมด

๑๔ ราย ขอให้ชาวเลสเบี้ยนใจได้ ซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลจะไปดำเนินการให้ ที่สำคัญตนได้กำชับเจ้าหน้าที่แล้วว่าต่อไปนี้ห้ามไม่ให้ชาวเลเดินทางออกจากเกาะไปให้ปากคำบนฝั่ง จ.สตูลเพราะเดินทางลำบาก ถ้าจะต้องสอบเพื่อยุติเรื่องให้พนักงานสอบสวนเดินทางมาสอบบนเกาะ

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการเพิกถอนเอกสารสิทธิทับที่สาธารณะแปลงที่ ๑๑ บนเกาะหลีเป๊ะว่า ได้ดำเนินการตามมาตรา ๖๑ ของประมวลกฎหมายที่ดิน กำลังเร่งรัดให้เพิกถอนที่ดินแปลงที่ ๑๑ ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจร พื้นที่โรงเรียน ที่มีการกันรั้วปิดกัน จะดำเนินการเพิกถอนในส่วนนี้ก่อน โดยคณะกรรมการตามมาตรา ๖๑ ได้รวบรวมหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายกรมแผนที่ทหารและอื่นๆ พร้อมดำเนินการแล้ว เมื่อเพิกถอนแปลงที่ ๑๑ แล้ว จากนั้นจะไปยังพื้นที่อื่นทั่วทั้งเกาะ โดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่ ๑๕ กันยายนนี้ หากเจ้าหน้าที่หรือกรมที่ดินไม่ดำเนินการ ก็จะเข้าช่วยเหลือเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ ได้ ซึ่งตนจะเร่งรัดโดยเร็วที่สุด ส่วนที่มองว่ากรมที่ดินพยายามดึงเวลานั้น จะดึงยังไงก็แล้วแต่ ต้องเสร็จในวันที่ ๑๕ กันยายนนี้

รอง ผบ.ตร. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมาดูแลเรื่องการรื้อล้างสาธารณะซึ่งปิดกันทางน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและเน่าเหม็นบนเกาะในปัจจุบัน ซึ่งตนได้มาเห็นกับตาว่าบุกรุกจริง ก็จะดำเนินคดีอาญาและออกคำสั่งเพิกถอนกับผู้บุกรุกทั้งหมดด้วย เพื่อเอาล้างสาธารณะมาคืนให้สาธารณะ

“ยืนยันว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้น ปัญหาเหล่านี้หมักหมมมาหลายสิบปี ผมมาแก้ได้ ๖ เดือน ก็ก้าวหน้าไปเยอะกว่าทุกๆคนที่เคยเข้ามาแก้ปัญหา ผมไม่เคยทิ้งที่นี่ เห็นได้ว่าตอนนี้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการโรงแรมที่บุกรุกนับร้อยๆราย แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา ผมจะไปอธิบายเขาว่าทำไมต้องดำเนินคดี ก็เพราะบุกรุกตอนนี้มีสิ่งสิ่งให้รื้อถอนตามคำสั่งศาล รวมถึงการเพิกถอนที่ดินที่ออกโดยมิชอบเพื่อเป็นการเชิดเชิโรใหม่ แล้วนำมาจัดสรรให้ชาวเล เหมือนการย้อนไปสู่อดีตที่ผ่านมา ส่วนจะทำท่องเที่ยวหรืออะไรต่อ ก็ต้องมาวางเงื่อนไขกฎเกณฑ์กันต่อไป เราต้องกลับมาแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่นั้นเกาะหลีเป๊ะก็เน่า วันนี้ผมรับรองว่าเกาะหลีเป๊ะจะเป็นโมเดลสำหรับที่อื่นต้องทำตาม เกาะนี้จะเป็นเกาะที่น่าอยู่สำหรับคนดั้งเดิม ขณะที่สามารถสร้างราชนาหารายได้จากการท่องเที่ยวได้”รองผบ.ตร.กล่าว

เมื่อถามว่า คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานได้ต่อเนื่องหรือไม่ เมื่อเข้ารัฐบาลใหม่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์กล่าวว่า เราต้องทำต่อเนื่อง คำสั่งตั้งคณะกรรมการมาจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ตนมองว่าเป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชนยังไงก็ต้องทำต่อ เมื่อเป็นหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนยังไงก็ต้องทำต่อ เพราะที่ทำกันมาก็ถือว่าคืบหน้าไปมากแล้ว

รายงานข่าวในที่ประชุมแจ้งว่า ที่ประชุมได้หารือใน ๓ ประเด็นเร่งด่วน คือ ๑.คดีที่มีการฟ้องร้องชาวเลบุกรุกที่ดิน ซึ่งฝ่ายตำรวจจะเร่งสอบปากคำชาวเลในส่วนที่เหลือในวันพรุ่งนี้(๓๐ ส.ค.) ซึ่งคาดว่าจะสรุปสำนวนไม่สั่งฟ้องชาวเลทั้ง ๑๔ ราย เนื่องจากมีพยานหลักฐานการครอบครองทำกินมาหกล้าน ผนวกกับข้อมูลในทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๒.ติดตามความคืบหน้าการรองผบ.ตร.ได้สั่งการในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในเรื่องบุกรุกล้างสาธารณะให้เร่งดำเนินคดีทั้งหมด และ ๓.เรื่อง น.ส๓ ทับซ้อนที่ดินที่ตั้งของสภ.หลีเป๊ะ ซึ่งตามเอกสารสภ.หลีเป๊ะมีที่ดินกว่า ๑๐ ไร่ แต่สภาพปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ทำการของสถานี่เท่านั้น โดยล้อมรอบไปด้วยโรงแรม

และกิจการของเอกชน รองผบ.ตร.จึงสั่งการให้เร่งรัดตรวจสอบโดยเร็วที่สุด หากพบการกระทำผิดกฎหมาย ให้ดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น

ขณะที่ พ.ต.ท.ประจักษ์ วงศ์ลี รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ชาวเลถือเป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทย เพราะเป็นคนกำหนดเขตแดนประเทศ วันนี้คณะกรรมการฯได้คุยกับกรมอุทยานฯว่าจะพยายามผ่อนผัน อะลุ่มอล่วย โดยเราดูภาพถ่ายการอพยพของชาวเลจากเกาะอาดังในอดีต ซึ่งถือเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และหาจุดสมดุลระหว่างความเป็นรัฐกับสิทธิประชาชน ซึ่งวันนี้มีความก้าวหน้าไปมาก วันนี้เกาะหลีเป๊ะเมื่อได้ที่ดินรัฐกลับมา ก็จะมีการจัดสรรที่ดิน รวมไปถึงการจัดวางผังเมืองเกาะหลีเป๊ะด้วย

ด้านนายอาทิตย์ ทะเลเล็ก ๑ ใน ๑๔ ชาวเลที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกที่ดินของตัวเอง กล่าวว่า รู้สึกสบายใจที่รองผบ.ตร.ยืนยันว่าชาวเลจะไม่ต้องคดี เพราะที่ดินเป็นของบรรพบุรุษที่ทำมาหากินกันมา ปลุกผักทำนา แต่ต่อมามีนายทุนมาฟ้องร้อง กระบวนการต่อสู้คดีก็ยากลำบาก เพราะชาวเลไม่รู้กฎหมาย และไม่มีเงินทุนเดินทางไปสู้คดีบนฝั่ง อย่างไรก็ตามแม้ในเรื่องดำเนินคดีจะเบาบางลง แต่ชาวเลก็ต้องสู้กันต่อไป เพราะที่ดินยังติดประกาศเขตพื้นที่อุทยานฯ

นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทและที่ปรึกษาเครือข่ายชาวเล กล่าวว่า การประชุมวันนี้ถือเป็นมิติใหม่ด้านสิทธิมนุษยชน ที่ภาครัฐและชาวเลได้แสวงหาทางออกร่วมกันต่อปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน ปัญหาบนเกาะหลีเป๊ะนั้นซับซ้อนและเกี่ยวพันมากมาย วันนี้จึงเป็นการปลดปัญหาออกทีละส่วน ให้คนในพื้นที่ที่อยู่มาดั้งเดิมได้มีความหวัง คงจะต้องติดตามการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในทุกๆมิติต่อไป